

กลุ่มฐานรากมองเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น

ภัยแล้ง-ราคาพืชผลตก บั่นทอนอุตสาหกรรมบริโภคฟื้นตัวช้า

● ออมสินสำรวจความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากมองเศรษฐกิจรวมยังไม่ฟื้นตัว ภัยแล้ง-ราคาพืชผลตกต่ำบั่นทอน กังวลหนี้สินสูงไม่กล้าจับจ่ายอุดหนุนการบริโภค คาดฟื้นตัวดีขึ้นกลางไตรมาส 2 หากเศรษฐกิจโลกฟื้น-ภัยแล้งคลี่คลาย ด้านกรุงเทพโพลล์ชี้ความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์กระเตื้องขึ้น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 จะขยายตัว 3.0% จากนั้นจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังขยายตัวอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 3.5% ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ตลอดทั้งปี 2559 อยู่ที่ 3.2% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง การเบิกจ่ายงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ

ทั้งนี้ จากการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ของศูนย์วิจัย เพื่อใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจฐานรากและใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากในเดือนเมษายน 2559 อยู่ที่ระดับ 44.9 ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในระดับฐานรากยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวไม่มากนัก ซึ่งปัจจัยภัยแล้งและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นในระดับภาพรวมของประชาชนในระดับฐานราก ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในอนาคตอยู่ที่ 46.2 สะท้อนว่าประชาชนในระดับฐานรากมีความเชื่อมั่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

“เมื่อแยกตามองค์ประกอบของดัชนีฯ พบว่าประชาชนระดับฐานรากมีความมั่นใจในความสามารถจับจ่ายใช้สอย และการหารายได้ในอนาคตสูงกว่า

ระดับ GSI โดยรวม แต่ประชาชนระดับฐานรากก็ยังคงมีความกังวลใจต่อภาวะเศรษฐกิจจากภาระหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน” นายชาติชายกล่าว

ศูนย์วิจัยคาดการณ์ว่าการบริโภคของประชาชนในระดับฐานรากจะฟื้นตัวได้ไม่มากนักในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก แต่การฟื้นตัวของ การบริโภคน่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงกลางไตรมาสที่ 2 หากสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยแล้งคลี่คลายได้เร็วกว่าที่คาดการณ์เอาไว้

ขณะเดียวกัน เมื่อสอบถามความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและขยายตัวได้เมื่อใด ประชาชนในระดับฐานราก 42.2% มองว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและขยายตัวในช่วงหลังปี 2560 รองลงมา 30.8% คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และขยายตัวได้ใน

ช่วงปี 2560 และ 27% คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติและขยายตัวได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559

ด้านกรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า” พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 36.15 (เต็ม 100) เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 33.93 และเป็นการเพิ่มขึ้น 4 ไตรมาสติดต่อกัน นับจากเดือนเมษายน 2558 และเมื่อมองไปในระยะ 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีอยู่ที่ 58.21 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา (ค่าดัชนีเท่ากับ 58.17) ส่วนระยะ 6 เดือนข้างหน้าค่าดัชนีอยู่ที่ 71.90 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าดัชนีก่อน (ค่าดัชนีเท่ากับ 67.69)